

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/๖๖๖๖, ๖๖๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การปราบปรามการพนันออนไลน์

เรียน รัฐ-ตศ., ผบ.ตร.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๗๔๐๗, ๗๔๐๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒ เมษายน ๒๕๖๗) เกี่ยวกับเรื่อง การปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒ เมษายน ๒๕๖๗) ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะกองบัญชาการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งบูรณาการการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจร่วมกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การพนันออนไลน์
การหลอกลวงผ่านคอลเซ็นเตอร์ นั้น ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการปราบปรามและขยายผลการจับกุมผู้กระทำผิด
ในกรณีดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบที่มีการเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
เช่น Facebook Twitter TikTok SMS เว็บไซต์ อยู่มาก ดังนั้น เพื่อให้การปราบปรามการพนันออนไลน์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. **ด้านการปราบปรามและการจับกุม** ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งพิจารณา
กำหนดแนวทางและการมอบอำนาจในการจับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ให้ชัดเจน
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ทุกกองบัญชาการ นอกเหนือจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) สามารถปฏิบัติหน้าที่
ในการจับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ได้ด้วย

๒. **ด้านการปิดเว็บพนันออนไลน์** ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เร่งประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อกำหนดกลไกการตรวจสอบและการดำเนินการปิดเว็บพนันออนไลน์
บนสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบได้ทันทีที่ตรวจสอบพบผู้กระทำผิดหรือที่ได้รับแจ้งข้อมูลการกระทำความผิด

๓. **ด้านการตรวจสอบการเปิดบัญชีและอายัดบัญชี** ให้กระทรวงการคลังเร่งพิจารณาร่วมกับ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการเปิดบัญชีของคนต่างด้าวอย่างรอบคอบ รัดกุม และสามารถอายัดบัญชีธนาคาร
ที่กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทันทั่วถึง

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สาวิตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (ศุภินี), ๑๕๓๒ (ปัญหารีย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th